

Số: 10/BC- CCTHADS

Tủa Chùa, ngày 30 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

Trình HĐND huyện Tủa Chùa khóa XXI - Kỳ họp thứ 9

Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích xuất sắc chào mừng những ngày lễ lớn trong năm và Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước và của Ngành trong năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022; đặc biệt là xây dựng triển khai có hiệu quả Chương trình công tác thi hành án dân sự năm 2022 đã được UBND huyện Tủa Chùa nhất trí và được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên phê duyệt.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên phê duyệt và giao chỉ tiêu tại Quyết định số 676/QĐ- CTHADS ngày 31/12/2021. Ngay từ đầu năm Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa đã đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Mỗi chấp hành viên, công chức thi hành án đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn, nhiệt tình tham gia các phong trào do ngành và địa phương phát động, tạo được khí thế làm việc nghiêm túc, chất lượng công tác đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa luôn nhận được sự quan tâm mọi mặt của Thường trực Huyện uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa; sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện.

Cán bộ, công chức trong Chi cục không ngừng học tập nâng cao đạo đức, tác phong, bản lĩnh nghề nghiệp khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từng bước giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, tồn đọng cũ và hạn chế tới mức thấp nhất phát sinh án tồn đọng mới.

2. Khó khăn

Các đối tượng phải thi hành án hiện chưa có điều kiện thi hành án hầu hết đang Thi hành án hình sự tại Trại giam, Trại tạm giam, gia đình của người phải thi

hành án là hộ nghèo không có tiền và tài sản để thi hành án. Một số Bản án, quyết định của Tòa án khi tuyên án là đúng luật xong không có khả năng thi hành trong thực tiễn (*các khoản tiền bồi thường Nhà nước trong các vụ án về phá rừng...*).

Về án tín dụng Ngân hàng áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc Hội vào giai đoạn thi hành án dân sự cũng gặp không ít khó khăn một số vụ chất lượng thẩm định tài sản của đơn vị tín dụng, Ngân hàng có vấn đề dẫn đến tài sản thế chấp giá cao hơn rất nhiều lần giá thị trường nên làn ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi hành án;

Án cấp dưỡng nuôi con chỉ có hiệu lực khi đến hạn nên vụ việc thường kéo dài không thể thi hành dứt điểm ngay được.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022

1. Công tác tuyên truyền phổ biến Pháp luật

Công tác Thi hành án dân sự là công tác gắn liền với cơ sở, từ thực tiễn đó trong quá trình giải quyết án Chi cục luôn kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là Luật Thi hành án dân sự.

Xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện. Làm tốt công tác vận động, thuyết phục để các đương sự tự nguyện thi hành án.

2. Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022.

a. Kết quả chỉ tiêu ra quyết định thi hành án.

Trong năm 2022 Chi cục đã ra quyết định thi hành án đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đúng nội dung và hình thức đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật.

b. Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022:

*** Kết quả về việc:**

- Tổng số việc thụ lý thi hành là: 119 việc (*giảm 27% so với cùng kỳ năm 2021*)

Trong đó:

+ Số việc năm trước chuyển sang: 33 việc.

+ Số thụ lý mới: 86 việc. (*giảm 30,6% so với cùng kỳ năm 2021*)

- Số việc có điều kiện thi hành: 102 việc (*Chiếm 85,7% trên tổng số án còn phải thi hành*).

- Số việc thi hành xong 83 việc (trong đó Số việc giải quyết xong hoàn toàn: 77 việc; Ủy thác đi nơi khác thi hành án 05; Số việc đình chỉ thi hành: 01 việc.) đạt tỷ lệ 81,37% so với án có điều kiện thi hành.

- Số việc đang thi hành dở dang: 19 việc.

- Số việc chưa có điều kiện thi hành án là 17 việc (*Chiếm 16,7% trên tổng số việc phải thi hành án*)

- **Tổng số việc chuyển kỳ sau = 36 việc**

Trong đó

+ Số việc có điều kiện đang thi hành = 19 việc.

+ Số việc chưa có điều kiện thi hành án là 17 việc.

*** Kết quả về tiền, giá trị tài sản:**

Tổng số thụ lý thi hành là: 9.105.533.000đ.

Trong đó:

+ Năm 2021 chuyển sang 2022 = 5.388.115.000đ.

+ Số thụ lý mới = 3.717.418.000đ.

- Số có điều kiện thi hành: 7.251.278.000đ (Chiếm 79,6% trên tổng số tiền phải thi hành)

- Số tiền thi hành xong = 1.295.341.000đ (trong đó Thi hành xong hoàn toàn 647.908.000đ, Ủy thác thi hành án 178.573.000đ, đình chỉ thi hành án 463.000.000đ, xét giảm thi hành án 5.860.000đ) đạt tỷ lệ 17,9% so với án có điều kiện thi hành.

- Số tiền chưa có điều kiện thi hành = 1.854.255.000đ (Chiếm 25,6% trên tổng số tiền phải thi hành án)

- **Tổng số tiền chuyển kỳ sau thi hành = 7.810.192.000 đ**

Trong đó

- Số có điều kiện đang thi hành = 5.955.937.000 đ

- Số chưa có điều kiện thi hành án = 1.854.255.000đ

*** Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng**

- Tổng số án tín dụng, ngân hàng phải thi hành: 04 vụ việc, tương ứng với số tiền là 5.938.172.000 đồng.

- Tổng số án tín dụng, ngân hàng áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 phải thi hành: 04 vụ việc, tương ứng với số tiền là 5.938.172.000 đồng.

+ Đã thi hành xong 0 vụ việc, tương ứng với số tiền là 0 đồng.

+ Đang thi hành 03 vụ việc, tương ứng với số tiền là 5.674.274.000 đồng.

+ Chưa có điều kiện thi hành là 01 việc tương ứng với số tiền là 263.898.000 đồng

*** Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án**

- Kết quả công tác năm 2022 Chi cục lập hồ sơ xét giảm một phần nghĩa vụ nghĩa vụ thi hành án với 0 việc tương đương số tiền 5.860.000đ.

*** Về cưỡng chế thi hành án, xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án:**

- Đầu năm 2022 Chi cục tổ chức kê biên, cưỡng chế 06 vụ việc, xử lý tài sản để thi hành án (Án tín dụng ngân hàng).

*** Công tác thi hành án hành án hành chính**

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính về phần thi hành án, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác thi hành án hành chính. Thực hiện tốt kế hoạch triển khai Luật Tố tụng hành chính; Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác thi hành án hành chính. Hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với chấp hành viên, công chức trong Chi cục về trình tự, thủ tục đơn đốc thi hành án hành chính.

- Trong năm 2022 Chi cục không thụ lý án thi hành án hành chính.

3. Hoạt động nghiệp vụ khác:

a. Công tác giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng:

- Công tác giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng phục vụ trong quá trình

điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác giao nhận và trích xuất vật chứng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Vật chứng của các vụ án được bảo quản chặt chẽ định kỳ hàng tháng, hàng quý đều được kiểm kê, kiểm tra không để xảy ra sai sót trong quá trình giao nhận, bảo quản. Xử lý vật chứng, tài sản đúng quy định của pháp luật.

- Về công tác giao nhận vật chứng:

Trong năm chỉ cục giao nhận 24 vụ vật chứng từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tủa Chùa, Công an tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa.

- Về công tác xử lý vật chứng:

Trong năm 2022 Chi cục đã ra 10 quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng cho 20 vụ việc.

b. Công tác tài chính, kế toán thi hành án.

Hệ thống sổ sách kế toán được lập đầy đủ, ghi chép sạch sẽ khoa học theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính; thực hiện đúng các quy định lập, quản lý, sử dụng và lưu trữ chứng từ kế toán THA theo đúng quy định tại chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

c. Công tác thụ lý, tổng hợp, quản lý hồ sơ thi hành án:

Chi cục luôn xác định đây là công tác quan trọng trong hoạt động thi hành án dân sự nên ngay từ đầu năm cơ quan đã quán triệt đến 100% cán bộ, công chức trong đơn vị và phân công cán bộ, công chức có năng lực nhiệt tình đảm nhiệm. Sổ sách nghiệp vụ được ghi chép khoa học. Các Quyết định thi hành án ra chính xác cả về mặt nội dung và hình thức, đảm bảo đúng thời hạn Luật định.

Hồ sơ thi hành án được lập và sử dụng đúng trình tự thủ tục đã được quy định trong Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp về Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự.

d. Chế độ thông tin báo cáo

Hàng tháng, hàng quý Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa đã thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời việc báo cáo thống kê định kỳ cũng như các loại báo cáo đột xuất khác của Huyện ủy, HĐND, UBND và của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, giúp cho công tác kiểm tra, chỉ đạo, điều hành của cấp trên đối với đơn vị được kịp thời và hiệu quả.

đ. Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Chi cục được giao, trong năm 2022 Chi cục đã tiến hành rà soát năng lực, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức trong đơn vị để sắp xếp bố trí cho phù hợp nhằm phát huy năng lực, trình độ của từng cá nhân.

e. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.

Trên cơ sở dự toán chi thường xuyên được ngành giao cho đơn vị, Chi cục đã xây dựng kế hoạch chi tiêu năm 2022 trên cơ sở Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy

chế sử dụng tài sản công..., đảm bảo các khoản chi đúng luật ngân sách, đúng mục đích, tiết kiệm trên nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản phục vụ tốt và thiết thực cho công tác chuyên môn.

f. Công tác phối hợp trong Thi hành án dân sự.

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự của huyện đã được kiện toàn theo Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự ngày và Thông tư số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC VKSNDTC ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án

Trong năm 2022 Ban chỉ đạo Thi hành án huyện đã chỉ đạo cho các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thi hành án dân sự đôn đốc, cưỡng chế, xác minh và thu tiền của người phải thi hành án.

Chi cục đã phối hợp tốt với Viện Kiểm sát, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện theo đúng qui chế phối hợp về công tác thi hành án dân sự.

4. Kết quả thi đua "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*"

Ngay sau khi có Nghị quyết TW IV (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Gắn với việc tổ chức thực hiện chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*"; Chi cục đã triển khai quán triệt đến 100% cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị tổ chức học tập.

5. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác tiếp công dân của Chi cục năm 2022. Chi cục đã tiếp nhiều 24 lượt công dân đến liên hệ công tác; trong đó chủ yếu công dân đến cơ quan gửi đơn yêu cầu thi hành án và đề nghị cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án của người phải thi hành án.

Thi hành án dân sự là công tác hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với công dân, cơ quan, tổ chức. Chi cục đã quán triệt cho cán bộ, công chức trong Chi cục có tinh thần đoàn kết, thái độ tận tụy nhiệt tình với việc của dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Trong thời gian qua không có trường hợp nào cán bộ, chấp hành viên trong Chi cục bị công dân, cơ quan, tổ chức khiếu nại, tố cáo về hành vi trái pháp luật hay thái độ thiếu tôn trọng đối với công dân.

6. Kết quả xây dựng tổ chức Đảng và Đoàn thể.

Việc xây dựng, kiện toàn các tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh là một nhiệm vụ rất quan trọng trong tình hình hiện nay, ý thức được tầm quan trọng đó qua hoạt động các tổ chức Đảng và Đoàn thể đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và Điều lệ của từng tổ chức. Hàng tháng, quý Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức thường xuyên sinh hoạt đúng định kỳ nhằm đưa phong trào hoạt động đi vào nề nếp. Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp cùng Chi cục tham gia đóng góp ý trong việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ... và những công tác khác có liên quan, đảm bảo đoàn kết tốt và thực hiện tốt nghĩa vụ

công dân nơi cư trú.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2023.

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

+ Tiếp tục quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong Chi cục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Tiến hành rà soát, xác minh, phân loại án để có biện pháp phù hợp nhằm giải quyết căn bản án có điều kiện tồn đọng kéo dài, đồng thời đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành thì căn cứ vào các quy định của pháp luật để ra các Quyết định phù hợp.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành lập hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát, Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án các khoản tiền nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

- Tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chây ì không tự nguyện thi hành án.

- Chi cục phấn đấu năm 2023 tỷ lệ giải quyết án đạt và vượt các chỉ tiêu được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên giao.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện hoạt động có hiệu quả theo quy định của Luật Thi hành án và Thông tư số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành

- Làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, quản lý tốt kinh phí hoạt động, tài sản phương tiện làm việc.

- Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa xin đề xuất kiến nghị với Bộ Tư pháp, Tổng Cục thi hành án, Huyện ủy, HĐND, UBND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên một số nội dung sau.

1. Về Công tác đạo tạo bồi dưỡng cán bộ:

- Đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ, chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa đi đạo tạo thêm về chuyên môn nghiệp vụ, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và những năm tiếp theo.

2. Về kinh phí và tài sản làm việc:

- Đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự cấp thêm kinh phí, tài sản, phương tiện làm việc cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

- Thực hiện đăng ký xây dựng trụ sở, kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021 – 2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh với Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự. Đề nghị HĐND&UBND huyện Tủa Chùa tạo điều kiện xem xét cấp đất xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho Chi cục

Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa. Trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI nhiệm kỳ (2021-2026).

Nơi nhận:

- Cục THADS tỉnh Điện Biên,
- TT Huyện uỷ,
- TT HĐND,
- lãnh đạo UBND huyện,
- Đại biểu HĐND khóa XXI,
- Ban pháp chế HĐND,
- Các ban ngành đoàn thể huyện,
- Lưu: VT.CCTHA.



CHI CỤC TRƯỞNG

Lương Thế Anh

